



แพทย์แผนไทยรุ่นแรก จากราชภัฏเชียงใหม่รายสูดลาดสป่า

ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของคนเองกำลังมาแรง ทั้งการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีสารเคมี รวมทั้งการรักษาพยาบาลที่ครบถ้วน การนำสมุนไพร และวิชาแพทย์พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ ก็กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งทางโลกตะวันตกไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เท่ากับกลุ่มชาวเอเชีย

น.ราชภัฏเชียงใหม่ได้ตั้งเห็นความสำคัญของการผลิตนักศึกษาให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จึงได้เปิดสาขาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกขึ้นในปี 2542 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ UNAIDS และร่วมกับเครือข่าย 'หมอมือเมือง' ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดทำเป็นตำราอ้างอิงกลางในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตั้งแต่ปี 2543-2548

และในช่วง 2545 จึงได้พัฒนาเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาการแพทย์แผนไทย รวม 4 แขนง ได้แก่ เกษษกรรมไทย เวชกรรมไทย การนวดไทย และดนตรีไทย

โดยรับนักศึกษาจากหลายจังหวัดในภาคเหนือ ทั้งสอบเข้า และระบบโควตา ซึ่งการเรียนก็มีหลักสูตรเวชกรรม เริ่มจากการฝึกสังเกตอาการของผู้ป่วยที่เข้ามาปรึกษา วิเคราะห์อาการของผู้ป่วย จากนั้นเริ่มตรวจ



บรรยากาศรับใบประกอบโรคศิลปะ

ตามหลักการแพทย์ และวินิจฉัยโรค เมื่อจบกระบวนการเวชกรรมแล้ว ก็มาถึงการรักษา โดยใช้ทั้งวิธีนวดแบบโบราณ การให้ยาสมุนไพร ทั้งแบบทาน แบบทาลายนอก แบบใช้เข็ม ซึ่งอยู่ในภาควิชา เกษษกรรมไทยด้วย

นอกจากนี้ ยังมีสาขาวิชาการผดุงครรภ์ไทย ซึ่งสามารถดูแลสตรีตั้งครรภ์ไปจนถึงการช่วยในการคลอดบุตร โดยหลักสูตรทั้งหมดใช้เวลาเรียนอย่างหนัก 4 ปีเต็ม

เมื่อ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำพิธีมอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย แก่แพทย์แผนไทยบัณฑิตรุ่นแรก



ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตของรุ่นแรก 29 คน

ของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน

ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตแพทย์แผนไทยรุ่นแรกของประเทศไทย

น.ส.ดารารัตน์ เกษตรสุขใจ หรือน้องดา อายุ 23 ปี นักศึกษาที่จบสาขาแพทย์แผนไทยรุ่นแรก เล่าให้ฟังว่า รู้สึกดีใจอย่างมาก หลังจากจบและได้รับใบประกอบโรคศิลปะพร้อมทั้งปริญญาบัตร ก็จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาอย่างหนักเป็นเวลา 4 ปี ไปประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งการจบหลักสูตรดังกล่าวจะได้ใบรับรองถึง 4 แบบ คือ ใบประกอบโรคศิลปะด้าน เกษษกรรม, ใบประกอบโรคศิลปะด้าน เวชกรรมไทย, ใบประกอบโรคศิลปะด้าน การนวดไทย



ดารารัตน์ เกษตรสุขใจ

และใบประกอบโรคศิลปะ ด้าน การผดุงครรภ์ไทย สามารถไปสอบเข้าในสถานพยาบาลของรัฐได้

"นอกจากนี้ หากมีทุนทรัพย์ก็สามารถเปิดสถานพยาบาลแผนไทยได้ หากใครจะเปิดสถานวดทั่วไปก็ได้ แต่ตอนนี้ยังต้องการที่จะหาประสบการณ์"

เพิ่มอีกดีระยะหนึ่งก่อน ตอนนี้ได้รับการเรียกตัวจากโรงพยาบาลจังหวัดลำพูน ให้ไปดำรงตำแหน่งในสาขาวิชาแพทย์ทางเลือก เรียบร้อยแล้ว ดีใจมากที่จบออกมาก็มองงานรองรับ ไม่ต้องไปแย่งกับใคร หากมีความพร้อมก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ซึ่งคงจะกลับไปประกอบอาชีพที่บ้าน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่"

นายพลสิทธิ์ เจริญ อายุ 23 ปี นักศึกษาที่จบในปีนี้ได้เล่าว่า รู้สึกดีใจและอยากจะทำอาชีพแพทย์พื้นบ้านให้ รู้สึกสนใจและอยากจะทำอาชีพด้านสุขภาพมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว หลังจากจบการศึกษาก็ยังได้รับโอกาสจากทางวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน น.ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ตนเป็นอาจารย์สอนรุ่น



พลสิทธิ์ เจริญ

น้องต่อไป ก็ถือว่าได้งานทำเรียบร้อยแล้ว และจะตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ที่แน่นให้กับรุ่นน้องอย่างดีที่สุด

"หวังไว้ว่าหากมีการเรียนในระดับที่สูงกว่านี้ ก็จะหาโอกาสศึกษาต่อในชั้นสูงอีก เพราะการแพทย์แบบพื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรนี่ เป็นภูมิปัญญา คน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 550,000

Section: บันเทิง/ราชภัฏ

วันที่: พุธ 21 พฤศจิกายน 2550

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6201

หน้า: 25 (ล่างขวา)

Col.Inch: 110.25

Ad Value: 132,300

บาท

PR Value: 396,900

บาท

คอลัมน์: สดจากราชภัฏ: แพทย์แผนไทยรุ่นแรก จากราชภัฏเชียงใหม่รายสูดลาดสปลา



แก่แก่สมัยโบราณในห้อง
ถิ่นเราเองที่มีคุณค่า
มหาศาล แม้แต่โลก
ตะวันตกยังยอมรับและ
ต้องการมาศึกษาเช่นกัน
ต้นจึงต้องการที่จะสืบทอด
และรักษาพัฒนาให้คงอยู่คู่
กับสังคมไทยต่อไป” พล
สิทธิ์กล่าว

นายพงพัฒน์ กัมทะแปง หรือ ต๋อย อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ เปิดเผยว่า ได้รับโควตาจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนที่เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้เคยเห็นการจัดนิทรรศการการประกวดแผนโบราณของรุ่นพี่ที่เรียนในวิทยาลัยแพทย์แผนไทย ก็รู้สึกชอบ เพราะทราบว่าหากเรียนจบไปแล้ว ก็มีวิชาชีพติดตัว มีงานรองรับมากมาย และมีรายได้ค่อนข้างดี จึงตัดสินใจมาเรียนที่วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านแห่งนี้ และสนใจด้านการนวดไทยเป็นพิเศษ โดยจะพยายามเรียนให้เก่ง เพื่อจะจบไปทำงานสปาต่อไป

ด้าน นายธนพล เตอหมือ หรือ อาจือ อายุ 25 ปี ชาวเขาเผ่าอาข่า อยู่บ้านอาข่าพัฒนา ต.แม่ยาว อ.เมือง เชียงราย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาแพทย์แผนไทยฯ เล่าให้ฟังว่า เป็นนักศึกษาจากสมาคมอาข่าที่ได้รับทุนมา รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนวิชา



ธนพล เตอหมือ



พงพัฒน์ กัมทะแปง

แพทย์พื้นบ้าน ก่อนหน้านี้การรักษาแบบพื้นบ้านไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปเท่าไรนัก หากว่าเป็นวิชาการที่ล้ำหลัง

“ชาวเขาเผ่าอาข่า ต่างรู้ดีว่าการนำยาสมุนไพรมารักษาโรคนั้นเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หลังจากที่ผมได้เข้ามาเรียนก็ได้ศึกษาการรักษาแบบพื้นบ้านได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น เป็นระบบ ถูกกฎเกณฑ์ มีการตรวจโรคอย่างละเอียด จากนั้นได้ซึ่งดวงวิद्याสมุนไพร และปรุงให้สะอาดถูกหลักอนามัย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกไม่นานเมื่อจบไปแล้ว ก็จะนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นสถานพยาบาลรักษาคนป่วยในละแวกหมู่บ้านของผมอีกด้วย” อาจือกล่าว

แพทย์ทางเลือกอย่างแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกของนักศึกษา

ชายชาญ ไชยมั่น